

Nhóm trẻ em sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh trải nghiệm, vui chơi, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện trong nhà trường; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển năng lực học tập đúng, sáng tạo của thiếu nhi. Bên cạnh đó tổ chức môi trường không gian thân thiện, là nơi để giáo viên, học sinh giải trí, bồi dưỡng kiến thức, để cho các em tham gia học tập, sáng tạo và phát triển tự do góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của giáo viên và học tập của học sinh. Phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh đã phát động tổ chức Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện" cấp Tiểu học năm học 2018-2019. Qua gần một năm học tập thi đua, với tinh thần trách nhiệm và có sự đầu tư cao, đến nay việc "Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện" đã mang lại một diện mạo mới tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện.



Song hành với tổ chức hội thi, Phòng GD&ĐT đã tham mưu với UBND huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch "Xây dựng không gian trò chơi dân gian (TCDG) và thể thao ngoài trời gắn với văn hóa dân tộc" tại các trường Tiểu học, THCS giai

đoạn 2019-2022. Và đây được xem là chìa khóa, là động lực để các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các trường và có kế hoạch đầu tư trong thời gian đến.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch 674/GDDT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Phú Ninh, các trường đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch, họp nhóm trung tâm và Hội đồng sư phạm bàn bạc, lấy ý kiến trong việc thực hiện. Tất cả các trường có thực hiện thi công trường với nội dung "Trường thân thiện", chăm chú và khen thưởng cho các lớp có đầu tư xây dựng môi trường học tập và trường học tốt.

Đi vào việc xây dựng "trường thân thiện", các trường có quy hoạch và bố trí sắp xếp các khu vực đảm bảo hợp lý và an toàn cho học sinh như: khu giáo dục thể chất, thể thao ngoài trời, không gian TCDG,... Việc bố trí sắp xếp các khu vực trồng cây, cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa phù hợp, tạo quang cảnh xanh, sạch, đẹp thân thiện. Các trường có đầy đủ khu vực sinh dành cho giáo viên và học sinh để nghỉ ngơi và giải trí phù hợp và giữ gìn sạch sẽ; có hệ thống nước sạch đảm bảo phục vụ cho học sinh, việc xử lý rác thải của các trường đảm bảo quy định và không gây ô nhiễm môi trường. Nhiệm vụ trường đã tu bổ, kê vữa, sơn sửa mặt sân khu vực tạo sân chơi và hàng rào thu hút sự chú ý của học sinh như: quét vôi các bồn hoa, gốc cây; vẽ nhũ tranh, hình ảnh sinh động trên các mảng tường, ghế đá,.. mang tính chất tuyên truyền đến học sinh mang tính thẩm mỹ, giáo dục cao.













01/05/2019 16:03:00